

XUÂN THU NHỊ KỲ

hay là

Một Đề Nghị về Lá Thư AH

Trong một buổi họp mặt AH địa phương gần đây để tiếp đón các AH mới từ Việt Nam đến Cali, tôi có trình bày những khó khăn đang gặp phải trong việc phát hành Lá Thư AHCC.

1/ Khó khăn về tài chánh: Dự trù chi phí cho mỗi LT là \$2000, mỗi năm nếu ra 4 số, phải cần có \$8000. Hiện nay, sau khi chi phí cho LT 48, quỹ còn lại chưa tới \$3000, nếu ra đủ 3LT còn lại trong năm, thì phải cần có khoảng \$6000. Tăng thu giảm chi bằng cách nào cũng khó giải quyết được sự thiếu hụt.

2/ Thiếu bài vở: AH Bửu Hạp phụ trách bài vở cho biết chỉ còn mấy hôm là đưa bài ra cho nhà in để ra LT49, mà chỉ mới có 3 bài của AH gửi về, rồi phải góp nhặt bài ở các tạp chí hay báo địa phương để bỏ vào cho đủ số. Bài vở để đăng vào LT, xưa nay vẫn là một vấn đề lo ngại của Ban phụ trách. Một vài AH ở xa nhận xét là có một số bài trong những LT không ăn nhập gì với AH và báo chí ở ngoài cũng nói đến nhiều rồi. Tin tức do các AH đại diện địa phương tương đối đầy đủ ...

3/ Việc phụ trách LT: Nếu ba tháng ra một tờ LT, thì không có thì giờ “nghỉ xả hơi”, số này vừa phát hành đã phải chuẩn bị cho LT kế tiếp, anh em thì ai cũng bận rộn công việc và gia đình, không có thì giờ nhiều để lo cho LT chu đáo, thiếu sót thì lại bị trách móc.

Sau khi nêu những khó khăn trên, tôi ghi nhận những ý kiến sau đây của anh em hiện diện trong buổi họp mặt:

- Đề nghị mỗi năm chỉ ra hai LT vào mùa thu và mùa xuân (địp tết)

- Ngoài ra nếu có thể ra 2 bản tin (khoảng 10 trang mỗi kỳ) theo như kiểu AH Bửu Hiệp đã có làm một thời gian trước đây. Hai bản tin ra vào mùa hè và mùa đông. Chi phí mỗi bản tin vào khoảng \$500 so với chi phí một lá thư là \$2000. Như vậy có thể bớt chi phí mỗi năm vào khoảng \$3000. Ngoài ra thay hai bản tin vào hai LT, bớt công việc cho Ban phụ trách, đỡ phải lo bài vở cho kịp đăng mỗi ba tháng, mà vẫn có đầy đủ tin tức gia đình Công Chánh để gửi cho AH khắp nơi.

Trên đây là một đề nghị về việc phát hành LT, tôi có thăm dò ý kiến một số AH và được sự đồng ý, tán thành LT mỗi năm “xuân thu nhị kỳ”, để giải quyết những khó khăn về tài chánh, bài vở và đỡ gánh nặng cho Ban phụ trách, như vậy mới có thể duy trì LT trong tương lai, để làm mối dây liên lạc giữa gia đình Công Chánh khắp năm châu.

Xin quý AH vui lòng cho biết ý kiến về đề nghị trên. Nếu được chấp thuận thì năm 1990 chỉ có 3LT (số 48 và sẽ có số 49-50) và một bản tin gọi là “BẢN TIN AHCC”.

Thân kính, LÊ KHẮC THÍ